



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ได้กำหนด  
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐๐ คน  
เป็นเวลา ๓ วัน และได้รับการประสานจากข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวนมากว่าไม่สามารถลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหาร  
จัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้  
เนื่องด้วยมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ครบจำนวน ๓๐๐ คนต่อรุ่น นั้น

จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำแบบสำรวจการเข้าร่วม  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) จังหวัดแพร่ ขอให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
ตอบแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวัน  
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) ผ่านทาง QR Code  
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรวบรวมความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๗๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมนี้  
เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔  
ผู้ประสานงาน นางสาววาสนา ปั่นแก้ว

นางสาว อธิ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เลขที่ ๖๖๖  
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘  
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๗๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๓๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐๐ คน เป็นเวลา ๓ วัน และได้รับการประสานจากข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนมากกว่าไม่สามารถลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ครบจำนวน ๓๐๐ คนต่อรุ่น นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตอบแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม) ผ่านทาง QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรวบรวมความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



แบบสำรวจเข้าร่วมโครงการฯ  
<https://bit.ly/3QmWqj9>  
กรมส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวอิสราภรณ์ อุบล โทร ๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑

- กรม  
- 1156

เรื่อง ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
- ดก. หัวเขบ สำรองเข้าช่วย  
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา  
ทักษะผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน  
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ (รุ่นเพิ่มเติม)  
- เห็นควรแจ้ง ๐๒๓-ในพื้นที่  
ทราบผลได้เป็นกรณี  
- 6เพื่อโปรดพิจารณา  
(นางสาว อธิ ปันแก้ว)  
เลขาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน